



รายการวิทยุ Human Talk

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า เวลาผ่านไปเร็วมาก อีกไม่นานก็จะผ่านไปอีกปีหนึ่ง ขอให้ทุกคนคิดให้ดีในแต่ละวัน เรื่องเวลาเป็นเรื่องแปลก ถ้าวางแผนให้ดี ก็จะคุ้มค่า บางครั้งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็วางแผนเป็นรายชั่วโมง บางครั้ง ผ่านไป 1 สัปดาห์ ก็ไม่ได้ทำอะไรเลย

คุณวิชัย วรรณวิงศ์กล่าวว่า ในการวางแผนเรื่องเวลา ก็หาช่วงเวลาที่คิดว่าลงตัวและเป็นฤกษ์ยามยามดี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละครั้ง ก็มีทั้งประสบความสำเร็จและขาดตกบกพร่องอีกมากมาย แต่ก็ต้องปรับวิธีคิดใหม่ว่า โลกหมุนเร็วเกินกว่าที่จะวางแผนยาวนานเกินไป

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำงาน ก็จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกศิษย์ แล้วบางครั้งเชิญวิทยากรไปบรรยาย ก็มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งกล่าวว่า ถ้าคนเราเขียนไว้ว่า จะทำอะไร แล้วก็ต้องเขียนไว้อีกตารางหนึ่งว่า ทำสำเร็จหรือไม่ แทนที่จะเขียนเป็นรายเดือน ก็เขียนเป็นรายวัน การวางแผนเป็นเรื่องที่ดี

วันที่.....	
สิ่งที่จะทำ	ทำสำเร็จหรือไม่

คุณวิชัย วรรณวิงศ์กล่าวว่า เวลาวางแผนจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการวางแผน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นคนรุ่นเก่า ก็ใช้สมาร์ตโฟนและมีสมุดเล่มใหญ่อยู่ 1 เล่มสำหรับเขียน การเขียนก็เป็นประโยชน์ สมัยที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ ก็มีสมุด เวลาที่อ่านหนังสือจากตำรา ก็จะนำสิ่งที่กล่าวถึงในตำรามาเป็นคำพูดของตัวเอง บางคนอ่านแล้วอาจจะขีดเส้นใต้ ความสนุกของการอ่านคือ อ่านแล้วโปะเซะ

ควันทรงรายการครั้งที่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตอาสา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ฟังเพลงเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีซึ่งกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย ต่อไปนี้ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ จะมีโครงการจิตอาสา ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระราชดำริขึ้นมา แทนที่จะมีจิตอาสาเฉพาะงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 วันเสาร์อาทิตย์ คนเราควรรวมพลังกันทำงานเป็นจิตอาสา

บทความของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวถึงรายการวิทยุ Human Talk ซึ่งผู้ดำเนินรายการแต่ละคนก็ต่างคนต่างทำอยู่แล้ว ก็ควรรวมพลังกัน ผู้อำนวยการคลื่นความคิด FM 96.5 MHz. ได้โทรศัพท์มาถึงศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ว่า กำลังจะวางแผนปีหน้า ท่านมองว่า งานที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันทรเจ้าฉายทำอยู่นั้นเป็นประโยชน์ และก็จะได้ทำต่อไปเพื่อผู้ติดตามรายการ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เสนอต่อท่านว่า จะทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันทรเจ้าฉาย เช่น ในแต่ละเดือนให้คนมาฟังทั้งสามคนซึ่งนำเสนอแนวทางของตนเอง เช่น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มี Chira Way ก็คือ กระตุ้นให้ทุกคนได้คิดร่วมกันเป็น Team Learning หรือการเรียนรู้เป็นทีมที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เรียกว่า การปะทะกันทางปัญญา เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เมื่อมีการประชุมส่วนใหญ่ในประเทศไทย ก็จะมีประธาน ประธานในการประชุมบางแห่งก็พูดคนเดียว บางครั้งประธานก็ไม่เปิดโอกาสให้คนที่ดูเหมือนว่ามีฐานะด้อยในที่ประชุม บางครั้ง ในการประชุม ก็มีคนที่ไม่เคยพูดเลย ถ้าคนเหล่านี้ไม่พอใจ ก็จะไปพูดลับหลังนอกห้องประชุม เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนนักศึกษาปริญญาเอกก็ให้ทุกคนได้แบ่งปันความรู้กัน เมื่อปะทะกันทางปัญญาไปได้ระยะหนึ่ง ก็มีการถามซึ่งกันและกัน ในอนาคตก็จะมีคำถามกันมากขึ้น เพราะการถามคำถามทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บางเรื่องที่เป็นหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็อาจจะไปถึงพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เช่น เรื่องประชารัฐ ซึ่งมี รัฐบาล เอกชน ภาควิชาการและผู้นำชุมชน ถ้าผู้ว่าราชการของบางจังหวัดเข้าใจ เมื่อมีการประชุม ก็มีการเปิดอภิปรายให้ทุกคนออกความเห็น ทำให้คนระดับล่างกล้าพูด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมักคิดว่า ตนเองมีตำแหน่งใหญ่โต จึงเป็นแบบ Command-and-Control คือ เน้นสั่งการอย่างเดียว เรื่องแบบนี้ต้องมีการฝึกฝนและทำอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าของ กฟผ. รุ่นที่ 8 (EADP 2012) ได้จัดการเสวนา “เรียนรู้” การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสร้างความเข้มแข็งต่อสู่ภัยธรรมชาติ ชุมชนบ้านช่องสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีคณะผู้นำกฟผ. ผู้แทนกระทรวงพลังงานและผู้นำชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ถือเป็นแบบอย่างของประชารัฐที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกและให้เกียรติซึ่งกันและกัน



ในระยะหลัง พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เน้นมากเรื่องความต่อเนื่อง ท่านมีทีมงานที่จะรับฟังความคิดเห็นตลอดเวลา รายการวิทยุ Human Talk เป็นสื่อที่อยู่มานาน จากการที่คุณวิชัย วรธานีวงศ์ได้ไปสอนหนังสือ ก็ควรจะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นด้วย บางครั้งเด็กอาจจะมีความคิดเห็นที่มีคุณค่าก็ได้

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ทุกวันนี้ ก็ได้สอนเด็กๆ ต่อเพื่อเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง แล้วก็พยายามปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มุมมองต่างๆ ซึ่งบางทีพวกเขาก็แปลกใจว่า ที่ได้ยินมาเป็นแบบนี้และเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เด็กอาจจะมองว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบสุข คุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็ชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจว่า ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ทั้งพื้นที่ แต่เป็นเฉพาะบางส่วน และทุกอย่างก็ดีขึ้น หน้าที่ของพวกเราคือเชิญชวนคนไปเที่ยว สร้างความเจริญให้คนในพื้นที่เหล่านั้นมากขึ้น อย่างตุน บอดีสแลม ซึ่งก็ได้สร้างความสมานฉันท์ตั้งแต่ได้เรื่อยขึ้นไปจรดเหนือ ถือเป็นตัวอย่างที่ดี

สถานที่ท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้



ที่มา: <https://new.forest.go.th/preserve/เขื่อนักท่องเที่ยวห้องเรียว/>
<http://thailandtopvote.com/หาดทะเลกาโปร/>
<https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ศูนย์วิจัยและศึกษาระรรมชาติป่าพรุสิรินธร-หรือป่าพรุโต๊ะแดง-1099>
<http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=512557>
<https://www.businesseventsthailand.com/nc/plan-your-events/touring-leisure/attractions/detail/touringLeisure/2136/>

บรรยากาศการวิ่งของตูน บอดี้สแลม ในโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"



ที่มา:

<https://www.thairath.co.th/content/1113472>

<https://hilight.kapook.com/view/163143>

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า คนยังมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ คิดว่าเป็นพื้นที่อันตราย ทำให้คนไทยที่มาจากภาคกลางหรือภาคเหนือก็ไม่กล้าไป สมัยก่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาจากทุกจังหวัดสมัครไปเรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีวิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตคนได้มีคุณภาพสูงมากในสาขาภาษาศาสตร์ มุสลิม ฮาลาล นักศึกษา 95% เป็นชาวมุสลิม ในการเรียนนั้น ควรให้ผู้เรียนที่มีความหลากหลาย (Diversity) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ชอบความหลากหลาย (Diversity) เพราะได้เรียนรู้จากความหลากหลาย ถ้ามีโอกาส ควรดึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมา ในช่วงที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการที่วิทยาเขตปัตตานี แต่ก็ไม่กล้าไป ตอนหลัง ก็ไปมากขึ้น ทุกคนต้องปรับตัว วันนี้มีประเด็นกระเด็นขึ้นมาแล้วคือ ควรให้ผู้ติดตามรายการวิทยุ Human Talk ไปถามเพื่อนว่า มีความรู้สึกอย่างไรต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลัวอะไรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความกลัวเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่ บางคนคิดไม่ออกเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงไม่กล้าไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ก่อตั้งศูนย์อาเซียนขึ้น แล้วจะนำการท่องเที่ยวบวกกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอาเซียน โดยจะมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียก่อน แล้วตามด้วยมาเลเซียให้กลายเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพหุวัฒนธรรม มีประเทศใดในโลกจะมีพหุวัฒนธรรมอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับมุสลิม มุสลิมก็ต้องการมาเป็นแนวร่วมกับพวกเราในเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าคนในพื้นที่มีงานทำ ก็จะไม่มีการวางระเบิด

ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการพัฒนาผู้นำนักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



สมัยก่อน ลองกองต้นหยงมัสโด่งดัง



ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวถึงเรื่อง APEC ซึ่งมาจาก Asia Pacific Economic Cooperation เป็นการประชุมกันของ 21 เขตเศรษฐกิจ เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว รัฐบาลก็ได้เสนอชื่อศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค คล้ายๆ กับเป็นคณะรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจของเอเปค ในคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคประกอบครอบคลุมด้านการศึกษา แรงงาน ความสามารถในการแข่งขัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ดำรงตำแหน่งอยู่วาระ 2 ปี และได้มีโอกาสเดินทางไปยังเกือบทุกเขตเศรษฐกิจ มีครั้งหนึ่ง เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วต้องไปซีลี เขตเศรษฐกิจเอเปคมีอาณาเขตกว้างไกล แต่ก็ไม่ได้ไปรัสเซียและปาปัวนิวกินี รัสเซียก็มีดินแดนติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เอเปคเป็นการรวมตัวหลวมๆ ของประเทศที่มีชายแดนติดมหาสมุทรแปซิฟิก คล้ายๆ กับเป็นพหุภาคี ถ้ามีการตกลง ก็ต้องตกลงร่วมกัน 21 เขตเศรษฐกิจ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค



ขณะที่มีการประชุมเอเปค ทรัมป์ก็มาประกาศที่ตาดันงว่า ไม่เห็นด้วยกับการประชุมตกลงร่วมกันเพราะ สหรัฐอเมริกาเสียเปรียบ เวลาที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันเรื่องการค้าเสรี ก็มักจะเสียเปรียบเรื่องต้นทุนการค้า ในทางเศรษฐศาสตร์การที่จะได้หรือไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิต ฝีมือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเปรียบจาก ประเทศอื่น ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ดุลการค้าตลอด มีทั้งได้และเสีย การขาดดุลการค้าไม่ได้หมายความว่า ประเทศเหล่านั้นจะต้องมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา เรื่องการค้าดุลการค้าเป็นเรื่องธรรมดาของแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละแห่ง ทรัมป์ยกเลิกการเจรจาต่างๆ ในระดับพหุภาคี เวลาที่เอเปค ก็จะเจรจาเป็น รายประเทศ ซึ่งในโลกมีองค์กรคือ องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเน้นการเจรจาเป็นกลุ่ม เพราะสามารถ ควบคุมมาตรฐานต่างๆได้ ถ้าเจรจาเป็นรายประเทศแบบ FTA ก็ทำได้อยู่แล้ว แต่ก็ต้องตกลงในระดับกลุ่มก่อน ทุกอย่างตกลงเป็นเรื่องๆไป (item by item) สินค้าแต่ละชนิดมีต้นทุนในการเจรจาสูง ทรัมป์เป็นนักการเมือง ก็เน้นแต่เรื่องที่สามารถทำให้คนมาลงคะแนนเลือกตั้ง คนส่วนใหญ่ที่มีเหตุผลก็เบื่อหน่ายวิธีการคิดของทรัมป์ แม้ทรัมป์จะเป็นผู้นำที่แปลก แต่ก็บริหารด้านผู้นำได้เป็นอย่างดี

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสังสารโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือ เมืองไทย โดยเฉพาะคนไทยเจอผู้นำที่นำไปสู่ความวิกฤติ เช่น วิกฤติศรัทธา วิกฤติเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลากๆ คนที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นบทเรียนที่แท้จริงว่า ต่อไปนี้ ใครที่เรียกร้องประชาธิปไตย ก็ต้องมีสมุดจดพฤติกรรมนักการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองไว้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า สิ่งที่คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวมาเป็นประเด็นโปะเซะ เกี่ยวกับเรื่อง ความเสื่อมทางคุณธรรมและศีลธรรมของสหรัฐอเมริกา ความเสื่อมอันนี้เกิดขึ้นจากทรัมป์ด้วยเพราะเขามี ปัญหาชีวิตส่วนตัว ไปดูถูกผู้หญิง เวลาที่เจอผู้หญิงก็จะลวนลามเพราะคิดว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ชาย แต่ชาวอเมริกัน ไม่ยอมรับ แต่ตอนนี้ชาวอเมริกันมองว่า เป็นเรื่องส่วนตัว เพราะคิดว่าทรัมป์สร้างงานให้พวกเขา เน้นนโยบาย America First จึงเลือกทรัมป์ สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามปกติ เป็นประเทศที่เจริญกว่าไทย มีมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่มาตรฐานถูกทรัมป์ลากลงมาอยู่ในจุดหนึ่ง แล้วทรัมป์จะ มาเป็นผู้นำระดับโลก (Global Leader) ได้อย่างไร ในโลก ต้องมีคนเป็นผู้นำ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ ชาวอเมริกัน ณ วันนี้ ตกต่ำอย่างสุดขีด นอกจากนี้ มาตรฐานของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ตกต่ำสุดขีด เช่นเดียวกัน หลังจากทรัมป์ได้ยกเลิกความตกลงปารีส (The Paris Agreement) ตอนนั้นก็ยังมีอีก 2 ประเทศที่ ยอมรับ แต่ตอนนี้ยอมรับแล้ว ก็คือ ซีเรียกับนิการากัว จึงเหลือทรัมป์อยู่คนเดียวที่ไม่ยอมรับ ปัจจุบันนี้ ถ้าไปดู หมอกควันพิษที่เกิดขึ้นในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เวลาที่คนเดินอยู่ในกรุงนิวเดลีคล้ายคนสูบบุหรี่พร้อมกัน 50 มวน แต่ทรัมป์บอกว่า เป็นวิทยาศาสตร์เฮงซวย อันที่จริงแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์มากที่สุดในโลก แล้วเรื่องภาวะโลกร้อน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในชั้น บรรยากาศ ทำให้เกิดขึ้นโอโซน อากาศเป็นพิษ ถ้าทรัมป์ยอมรับไม่ได้ ก็สมควรจะสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา

เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะทำเค้าโครงหนังสือเล่มใหม่เรื่อง ผู้นำ ก็ต้องมีตัวอย่างของผู้นำที่ไม่ดี ด้วย เพราะถ้าไม่ศึกษาผู้นำที่ไม่ดี ก็จะไม่รู้ว่า ผู้นำมี 2 แบบ ผู้นำดีก็ช่วยประเทศได้มาก เช่น ในหลวงรัชกาลที่

9 ในที่สุดพระองค์ท่านก็เป็นผู้นำระดับโลกแต่ยังไม่ได้รับรางวัลโนเบล ถ้าประเทศไทยดำเนินการผลักดันอย่างจริงจัง พระองค์ท่านก็ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลโนเบลไปแล้ว ซึ่งสมพระเกียรติพระองค์ท่านมาก คนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน แม้ว่าเสด็จสวรรคตแล้ว ก็ยังทรงเป็นหลักของประเทศไทย

โดยสรุปแล้ว เอเปคมีข้อดีอยู่ 2 อย่าง คือ ทุกปีจะมีผู้นำมาพบกัน ประเทศไทยก็เคยจัดอยู่ครั้งหนึ่ง ปีต่อไป โรงแรมที่ป่าป่วนิวก็อาจจะขาดแคลนมากเพราะจะมีการประชุมเอเปค ข้อดีข้อแรกคือ เป็นองค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันของหลายเขตเศรษฐกิจ ส่วนในยุคทรมป์ ไปพูดแบบผิดเวที เอเปคเน้นพหุภาคี แต่ทรมป์เน้นทวิภาคี ถ้าเจรจาแยกเป็นรายประเทศ อาจจะต้องเจรจากับ 200 กว่าประเทศในโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่นิยมทำกันแล้ว ข้อดีข้อที่สองคือ เอเปคเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ SMEs ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ การเงิน คล้ายๆ กับเป็นคณะรัฐมนตรีของเอเปค แต่ละคณะก็มีผู้แทนของแต่ละเขตเศรษฐกิจไปประชุมเหมือนการประชุมกลุ่มย่อย มีข้อสรุปคือ นักวิชาการ นักธุรกิจ หรือ NGOs ควรทราบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเอเปคอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ และไม่ได้มีการสกัดกั้นไม่ให้ไปร่วมการประชุม ในการประชุมเหล่านี้ ก็มีวิจัยโครงการต่างๆ ถ้าคนไทยเสนอโครงการเหล่านั้นไปแล้วทำร่วมกับ 4-5 เขตเศรษฐกิจในเอเปค คนไทยก็จะได้รับอนุมัติโครงการกลับมา สมัยที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเป็นประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคก็ได้อนุมัติโครงการเหล่านี้ให้แก่หลายแห่ง ที่ขอนแก่น ก็มี 1 โครงการ มีการนำวิทยาศาสตร์และการเรียนมา มีอาจารย์จากญี่ปุ่นมาสอน ได้งบครั้งละ 4-5 ล้านบาท แต่ปัญหาคือ คนไทยเขียนข้อเสนอโครงการไม่เป็น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก สมัยที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเป็นประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคก็ได้ประสานทุกฝ่ายและได้นำประสบการณ์มาแบ่งปัน